

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๗๒



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกใหม่

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๖๗ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงาน ทะเบียนข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดแพร่ได้แจ้งข้อสั่งการจาก ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งชาติ (สปก.ศบค.) เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัด ทั้งในส่วนของมาตรการส่วนบุคคล และมาตรการในสถานที่ทำงาน/ สถานศึกษาอบรม ให้ทราบและถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ มีมติให้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ จึงกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือข้าราชการและบุคลากรของรัฐที่ประจำอยู่ในเขตจังหวัดแพร่ งดหรือชะลอการเดินทางไปในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่จำเป็น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด ให้ขออนุญาตเดินทางจากผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง และระหว่างเดินทางให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

๒. เมื่อมีบุคลากรในสังกัดเดินทางกลับเข้ามายังจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงานรายงานจังหวัดแพร่ทราบเป็นประจำทุก ๆ เดือน (ภายในวันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมกำชับให้บุคลากรดังกล่าวลงทะเบียนผ่าน QR Code แพร่ชนะ ตลอดทั้งปฏิบัติตามมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขและมาตรการที่จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้

๒.๑ กรณีที่มีการเดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ตั้งแต่ ๕๑ รายขึ้นไป ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และดำเนินมาตรการกักกันตัวและปฏิบัติราชการที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work From Home) ตามแนวทางหรือหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน

๒.๒ กรณีที่มีการเดินทางมาจากจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ระลอกใหม่) ต่ำกว่า ๕๐ ราย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งให้สังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ หากภายหลังพบว่า มีบุคลากรของหน่วยงาน เป็นบุคคลซึ่งอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องเฝ้าระวังหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย ให้รีบพบแพทย์และดำเนินมาตรการกักกันตนเองหรือปฏิบัติราชการที่บ้านหรือที่พักอาศัย (Work From Home) โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป

๓. สำหรับการปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้งของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจังหวัดแพร่ ให้หน่วยงาน กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังและให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภายในหน่วยงานชั้นสูงสุด ตามแนวทางมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น มีเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการนำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ต้องล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก มีการทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/Online ในการประชุม การศึกษาอบรม มีการจัดที่นั่งทำงานให้ห่างกัน ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในห้วงระยะเวลานี้ตามความเหมาะสม อาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันหรือเลื่อนเวลาเข้าปฏิบัติงาน เพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ขอให้รายงานให้จังหวัดทราบ เป็นประจำทุก ๆ เดือน (ภายในวันที่ ๑๕ ของแต่ละเดือน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับ ติดตามและเฝ้าระวัง ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัด ให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัด กำหนด และมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้แจ้งสถาบันการศึกษา/โรงเรียนทุกแห่ง และอำเภอให้แจ้งหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ ทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๕๓ ๓๘๒๓

โทรศัพท์/โทรสาร (มท) ๒๑๗๔๖

“QR Code แพร่ชนะ”



“QR Code แบบรายงาน ทะเบียนข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และ
แบบรายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากร”

